

ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๒๒๐๕



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขยายผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายในการเสริมสร้างรากฐานที่เป็นความมั่นคงในทุกมิติ ซึ่งได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เป็นหลักคิดที่สำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ ข้อ (SDGs) เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ในการนี้ ปฐมบทที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เริ่มต้นจากการสร้างโอกาส ให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและพัฒนาให้มีพัฒนาการครบสมบูรณ์ตามวัย ซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญสำหรับการเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ จึงขอสนับสนุนขับเคลื่อนงานด้านการดูแลเด็กปฐมวัย ผ่านกลไกการใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นเครื่องมือในการสร้างการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่าด้วยการสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยการเรียนรู้ผ่านการเล่น และหลักการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน โดยขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการสร้างและบำรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยใช้หลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) สร้างความเป็นหุ้นส่วนเกิดความร่วมมือกันชุมชน เพื่อเป็นพื้นที่ให้เด็กเล็กในท้องถิ่นมีโอกาสได้รับการดูแล พัฒนาให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัยผ่านการเล่น เรียนรู้กับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัว เป็นปฐมบท ของคุณภาพชีวิตของเด็กและเติบโตผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต

๒. ขยายผลสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสู่พื้นที่ชุมชน เป็นพื้นที่เปิดโล่ง (Open Space) ให้คนในชุมชนได้มีพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ คนทุกเพศทุกวัย ได้ใช้เวลาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคม เกิดความมั่นคง ความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน

๓. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้มีการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน สร้างการเรียนรู้จากประโยชน์ ที่ได้จากการคัดแยกขยะในแต่ละชนิด มีการบริหารจัดการน้ำด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ใช้ประโยชน์ จากน้ำที่ถ่ายเพื่อทำความสะอาดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นำไปรดต้นไม้ในแปลงผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคง ทางอาหาร มีแปลงผักปลอดสารพิษ ทำรั้วสีเขียวจากพืชกินได้ เพื่อปลูกฝังการปลูกผักกินเองและลดรายจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุเทพพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายศุภชัย หมื่นสัน โทร. ๐๘ ๖๕๓๑ ๗๗๙๑